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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๑. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๒. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๒ 
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๔. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นางอรวรรณ   ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในท่ีประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
- ไม่ม ี– 

 
๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
  ๑.๒.๑ ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือดําเนินการเลือกฯ ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 



๓ 
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รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๙๗๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น
การดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการฯ  
จึงนําประกาศผลการเลือกฯ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๒ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ 
  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการทุกคนที่ได้รับเลือกและอาสามาช่วยงานของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการ 
ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอถือโอกาสน้ีแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าในการยกร่างพระราชบัญญัติน้ัน 
ได้ยึดถือหลักการว่าสถาบันอุดมศึกษาน้ันต้องบริหารดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากคณาจารย์ บุคลากร ต่าง ๆ 
วิธีการท่ีให้มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ต้องมีสภาคณาจารย์ฯ ให้อาจารย์ได้ทํางาน ให้บุคลากรท่ีเป็นข้าราชการ 
ได้ทํางาน ฉะน้ัน จึงตราไว้ในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกําหนดไว้ 
ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ต่าง ๆ โดยได้ทําการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศแล้วพบว่า
อาจารย์ก็มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ บางทีเรียก council บางทีก็เรียก senate อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายหลายศาสตร์สาขา เค้าเปรียบเทียบว่าอาจารย์เป็น  arsenal of knowledge  
ตามภาษาทหารคือคลังของอาวุธ มหาวิทยาลัยเปรียบอาจารย์ เป็นผู้ที่มีคลังความรู้ความสามารถ จึงต้องเข้ามา
ช่วยบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ จึงตราไว้ในพระราชบัญญัติ มาตรา ๒๔ และกําหนดหน้าที่ไว้  
๔ ประการ คือ “(๑) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย (๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ
เพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการ
ดําเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดําเนินการทางวินัย”  
 จะเห็นว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการมีความสําคัญค่อนข้างมาก เป็นกลไกที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัย ทุกอย่างที่ปรากฏเป็นคณะบุคคลต้ังแต่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์กร ๓ สภา กับ ๑ คณะกรรมการ เพ่ือช่วยกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต งานวิจัย สร้างสรรค์ 
หรืองานออกไปพัฒนาท้องถิ่น หรืองานที่เก่ียวกับวัฒนธรรม เราจะใช้ ๓ สภา และ ๑ คณะกรรมการ ไประดม
ความคิดร่วมกัน ด้วยเหตุน้ี จึงควรให้มีการสัมมนาร่วมกันสักคร้ังหน่ึงในเร็ว ๆ น้ี นอกจากน้ันกําลังที่สําคัญที่สุด
ขอมหาวิทยาลัยอีกกําลังหน่ึง คือ นักศึกษา ดังน้ัน จึงควรเชิญสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาเข้าร่วมการ
สัมมนาดังกล่าวด้วย เพราะนักศึกษามีความสําคัญ มหาวิทยาลัยต้องดูแลนักศึกษา และควรทําให้นักศึกษารู้สึกว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏคืออะไร ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผลผลิตจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์อย่างไร ขอแสดงความยินดี 
อีกคร้ัง และหวังว่าเราจะรวมพลังกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังน้ี  
 ๑.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว  
 ๒.  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจําที่เลือกจากแต่ละคณะ
หรือวิทยาลัย จํานวน ๑๒ ราย ได้แก่  
  (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร คณะครุศาสตร์ 
  (๒) อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  (๓) อาจารย์ภัทรกมล รักสวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (๔) อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ รินศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (๕) อาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (๖) อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เช้ือสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 
  (๘) รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (๙) อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ บุญแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (๑๐) อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์ุ ฉุนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (๑๑) อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (๑๒) อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา มูลสถาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
 ๓. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน คือ นายสัณห์ธนัช ไชยลังการ์ 
 ทั้งน้ี สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดน้ีดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี 
  
 ๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี– 
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ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  - ไม่ม ี- 
 
 ๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
 ๔.๒.๑ พิจารณาการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  
จะครบวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งขณะน้ี
สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์  
ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไปอีกวาระหน่ึง ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว โดยเรื่องยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้ันตอน ซึ่งคาดว่า 
ไม่น่าจะดําเนินการได้ทันก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ในการน้ี ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติไว้
ว่า “มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดี 
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
    ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
หรือไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหน่ึง  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน” 
 และตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติไว้ว่า 
“มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหน่ง 
หรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย” น้ัน ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้ระบุคุณสมบัติอ่ืนและลักษณะต้องห้ามไว้ เพียงแต่
ระบุคุณสมบัติเพ่ิมเติมไว้ว่า “ข้อ ๖ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๑) 
และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และควรมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรม (๒) มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพที่จะนําความเจริญและช่ือเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 
(๓) มีความเป็นผู้นํา มีความรู้และความสามารถในการบริหารและการจัดการอุดมศึกษาเป็นอย่างดีจนเป็น 
ที่ยอมรับของสังคมและบุคลากรในมหาวิทยาลัย (๔) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
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และประสบความสําเร็จ (๕) มีช่ือเสียงทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ (๖) มีบารมีเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับประเทศและหรือต่างประเทศ” 
 ดังน้ัน ในกรณีน้ีจะมีผลทําให้ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ซึ่งเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คนหน่ึง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีโดยให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีแต่ต้องไม่ เ กินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ .๒ .๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เ น่ืองจากมหาวิทยาลัยยังมีภารกิจที่สําคัญและเร่งด่วนรออยู่หลายภารกิจ โดยเฉพาะ 
งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง กําหนดจัดขึ้น ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ – ๙ 
มกราคม ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่บัณฑิตจะได้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จึงมีความจําเป็น 
ต้องดําเนินการพิจารณาบุคคลที่จะเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือให้ 
การดําเนินงานด้านการบริหารและภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง จึงไม่ควรทําให้
เกิดการชะลอซึ่งจะส่งผลทําให้การพัฒนามหาวิทยาลัยล่าช้าออกไป 

๒. จําเป็นต้องมีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถึงแม้ว่าถ้าหากตีความตามมาตรา 
๓๓ วรรคสอง คือ ต้องไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ก็หมายความว่าต้องเป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  
แต่ที่สภามหาวิทยาลัยประชุมวันน้ีซึ่งเป็นวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถ้าหากตีความตามตัวหนังสือแล้วคิดว่า 
ยังกระทําไม่ได้ แต่มีข้อหน่ึงว่าเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจึงจําเป็นต้องมีการสรรหาผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี แต่ควรจะกําหนดหลักการ แนวทาง อย่างไร จึงขอเสนอว่าก่อนจะนําเสนอหลักการหรือตัวบุคคล  
ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดีในปัจจุบันที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยน้ัน ถือว่าเป็นผู้บริหาร
ในชุดปัจจุบันและมีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งคิดว่าจะเกิดข้อปัญหาเชิงกฎหมายที่ต้องมีการฟ้องร้องกัน ที่ไม่ควรให้เกิด 
จึงขอเสนอว่าถ้าหากจะดําเนินการในวาระนี้ต่อ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์
ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ควรออกจากห้องประชุม
ก่อน เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณากันอย่างสบายใจ ถ้าหากจะประชุมเพ่ือพิจารณาตัวบุคคล 
ในวันน้ีคิดว่าจะขัดต่อข้อกฎหมายอย่างแน่นอน และทางออกคือเราก็ประนีประนอมกัน ณ วันน้ี 
ทั้งสองคนยังไม่พ้นตําแหน่ง ยังดํารงตําแหน่งอยู่ ทั้งน้ี ผมเห็นด้วยที่ไม่ต้องรอถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  
แต่อธิการบดีและรองอธิการบดีเป็นองค์คณะอยู่ในสภามหาวิทยาลัยและเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในขณะที่ยังไม่พ้น 
จากตําแหน่ง คิดว่าจะเป็นปัญหาแน่นอน จึงขอเสนอประเด็นไว้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ให้อธิการบดี กับ รองอธิการบดี
ถนัด บุญชัย เป็นผู้นําเสนอหลักการและเสนอตัวบุคคลพร้อมกัน ซึ่งคิดว่าไม่สามารถทําได้ 
  



๗ 
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๓. สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ได้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกรณีการพิจารณาผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ซึ่งที่ประชุมมีความคิดเห็นประมาณ ๘ – ๑๐ ประการ จึงขอนําเสนอดังน้ี ๑) เห็นด้วยว่าไม่ควรชะลอการพิจารณา
บุคคลที่จะเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒) ก่อนที่จะนําเสนอหลักการ 
หรือตัวบุคคล ได้เห็นพ้องต้องกันว่าอธิการบดี และรองอธิการบดี ที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ควรจะอยู่
ในห้องประชุม 

๔. การพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ไม่ใช่อํานาจและหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
จึงเป็นความเห็นที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕. การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้องเป็นกรณีไม่มีอธิการบดี น่ันก็คือ โดยหลัก 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทําให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ครบวาระ แต่ในวันน้ี 
เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและให้สามารถดําเนินการไปได้ จึงเห็นด้วยที่จะพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีก่อนแล้วแต่งต้ังให้มีผลต่อจากวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่ในประเด็นการหารือในวันน้ีน้ัน 
ควรให้พิจารณาเป็นไปได้ด้วยความสบายใจไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผู้ที่อยู่ในตําแหน่งหากจะออกไปจาก
ห้องประชุมจํานวนสองคนคิดว่าไม่น่าจะเสียหายอะไร แต่จะทําให้สภามหาวิทยาลัยปลอดโปร่ง ทั้งประชาคม 
ก็ยอมรับ 

๖. ขณะนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดี ได้ออกจากห้องประชุมไปแล้วต้ังแต่แรก  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรจะดําเนินการต่อไปได้ เน่ืองจากอธิการบดีจะครบวาระวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
จากน้ันวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะไม่มีอธิการบดี บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะเป็นอธิการบดีคนเดียว  
ส่วนรองอธิการบดีซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ก็ควรจะอยู่ร่วมประชุมไปก่อน แต่หลังจากที่ดําเนินการประชุมไปแล้วเก่ียวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ใดผู้น้ันจึงจะออกจากห้องประชุมก็ได้ 

๗. ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครจะถูกเสนอช่ือและมีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งน้ันจึงสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ถ้าหากมีการเสนอช่ือขึ้นมาแล้วมีช่ือคนใดคนหน่ึง ผู้น้ันจึงจะออกจากห้องประชุม
เมื่อได้รับการเสนอช่ือแล้ว 

๘. ควรจะเป็นอธิการบดีคนเดียวที่เก่ียวข้องและต้องออกจากห้องประชุมไปก่อน จากน้ันทุกคนก็ทําหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามปกติจนกว่าจะมีส่วนเก่ียวข้องเมื่อใดค่อยออกจากห้องประชุม 

๙. ขณะน้ีในที่ประชุมประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีออกจากห้องประชุม 
ไปแล้วเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยคนอ่ืนไม่เฉพาะแต่รองอธิการบดีเท่าน้ัน 
รวมไปถึงผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก คณบดี ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารชุดน้ีด้วยตามที่กล่าวอ้างมาทั้งน้ัน  
จึงเสนอว่าเมื่อบุคคลใดเป็นผู้เก่ียวข้องโดยตรงเสียก่อนถึงค่อยออกจากห้องประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมได้อภิปราย
กันอย่างกว้างขวางต่อไป 

๑๐. กรณีของอธิการบดีที่ออกจากห้องประชุมเนื่องจากเก่ียวข้องโดยตรง แต่ในส่วนของการเสนอช่ือ
ยังไม่ทราบว่าจะมีช่ือบุคคลใดบ้าง ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหน่ึงคน การให้คนใดคนหน่ึงออกไปก่อนไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดี
และเหมาะสม  
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๑๑. มาตรา ๓๒ บัญญัติไว้ว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ และวรรคสาม บัญญัติไว้ว่า “เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย” จะช้ีให้เห็นว่าในเมื่อนําสภาพที่ยังไม่พ้นตําแหน่งมาพิจารณาก็ด้วย
ความไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ฉะน้ันจะเสียหายอย่างไรหากอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ดํารง
ตําแหน่งในปัจจุบันและเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะออกไป เห็นว่าไม่เสียหายแต่อย่างใด เพราะเลขานุการ
และกรรมการที่เหลืออยู่ เช่ือว่าจะขับเคล่ือนวาระน้ีไปได้ และเป็นความสง่างามของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
การประชุมก็ไม่ติดขัด  

๑๒. หากตีความตามมาตรา ๓๒ ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับองค์ประชุมของสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ี 
เพราะมาตราน้ีเป็นการแต่งต้ังรองอธิการบดี เป็นอํานาจของอธิการบดีในการแต่งต้ัง ไม่ได้เก่ียวกับกรณีน้ี  
จึงเห็นด้วยกับกรรมการหลายท่านว่าขณะน้ียังไม่มีผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเลือก 
ผู้รักษาการอธิการบดีจึงควรดําเนินการประชุมต่อไป 

๑๓. ผู้เข้าประชุมทุกคนมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด ฉะน้ัน เมื่อผู้ใดได้รับการเสนอช่ือจึงค่อย
ออกจากท่ีประชุม  

๑๔. กรณีน้ีอาจจะเป็นการขัดกับมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ซึ่งแนวของคดีที่มีการฟ้องศาลไม่ว่าที่สงขลากับแนวศาลปกครองสูงสุดจะยกมาตราน้ี ฉะน้ันจึงเป็นเรื่องที่หมิ่นเหม่ 
การที่ให้ตัวแทนผู้บริหารโดยหลักพ้นวาระตามอธิการบดี หากตีบทกฎหมายแบบเคร่งครัดควรออกไปเลย 
ประเด็นน้ีเราได้เอ้ือเพ่ือให้งานของมหาวิทยาลัยเดินไปได้ จะด้วยสปิริตหรืออะไรก็แล้วแต่ออกไป แล้วให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา การที่น่ังอยู่ในที่ประชุมน้ันหมิ่นเหม่ 

 
 อาจารย์ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

แจ้งต่อที่ประชุมว่า เ น่ืองจากตนเองเป็นผู้ที่ เป็นประเด็นที่ทําให้มีการอภิปรายในสภามหาวิทยาลัย 
อย่างกว้างขวางในขณะน้ี ซึ่งตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญของบรรยากาศของการประชุมและต้องการ 
ให้เกียรติประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการท่ีได้เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันน้ีเป็นครั้งแรก ต้องการ
ให้บรรยากาศการทํางานของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยคาดหวังไว้ว่า ๓ สภา ๑ คณะกรรมการ 
ควรจะได้ไปประชุมร่วมกัน ดังน้ัน จึงขอให้บันทึกความเห็นไว้ในที่ประชุมด้วยว่า ยินดีที่จะออกจากห้องประชุม  
แต่เหตุที่ออกจากห้องประชุมน้ันเพ่ือรักษาบรรยากาศและความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปได้ในเรื่องความเหมาะสม
น้ันยอมรับ แต่เรื่องข้อกฎหมายที่อ้างมาน้ันไม่ได้เป็นไปตามที่อ้างแต่อย่างใด ไม่ต้องการให้เกิดกรณีที่ว่า 
เมื่อออกห้องประชุมไปเพราะเหตุผลตามข้อกฎหมายท่ีอ้างถึงจะทําให้นําไปอ้างต่อไปอีกว่าอธิการบดีและ 
รองอธิการบดีเมื่อมีประเด็นพิจารณาอะไรต้องออกจากห้องประชุมเสมอไป ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่ ดังน้ัน จึงขอออกจาก
ห้องประชุมเพราะต้องการให้บรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยดีและความเหมาะสม  

จากน้ัน อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ได้ออกจากห้องประชุม 
 
 จากน้ันนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอให้ที่ประชุมเสนอรายช่ือผู้ที่สมควรเป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี แต่ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน  
 
  



๙ 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ทั้งน้ี  

สภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกมาต้องรวมพลังและสร้างสรรค์ นําพามหาวิทยาลัยไปข้างหน้า
อย่างมีคุณภาพ เมื่อพิจารณาในเร่ืองของความรับผิดชอบ ความสง่างาม ภาพลักษณ์ขององค์กร และได้ไป
ศึกษาข้อมูลในหลายด้านเพื่อประกอบการพิจารณา พบว่ามีกรณีศาลปกครองท่ีตัดสินอยู่สองกรณี คือ กรณี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีผู้พ้นวาระจาก
อธิการบดีแล้วแต่งต้ังให้คนเดิมขึ้นมารักษาการ ซึ่งคนน้ันเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่งต้ังเข้ามาด้วยมาตรา 
๒๙ คือไม่จํากัดอายุ แต่พ้นจากความเป็นข้าราชการไปแล้ว เกิดการฟ้องร้องขึ้น ศาลปกครองชั้นต้น 
มีความเห็น/คําวินิจฉัย/คําพิพากษา ไปแล้วว่าผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี น้ัน ต้องมีสถานภาพเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเหตุน้ีจึงไม่สามารถแต่งต้ัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไปได้ ฉะน้ัน ต้ังแต่วันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ก็จะเกิดเป็นช่องว่างขึ้นมาหากไม่พิจารณาผู้มารักษาราชการแทนอธิการบดี 
มองถึงภาพลักษณ์องค์กรและความสง่างาม และที่สําคัญคือภารกิจที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้น้ี 
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยของเราเป็นแห่งแรก  
จึงจะต้องได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องน้ีมาโดยตลอด ควรลืมความเกลียดชัง ความไม่ชอบ
ส่วนตัวออกไปก่อน ต้องมององค์กรเป็นหลัก ทุกคนก็มีความรัก ในสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ี ผู้แทนผู้บริหาร 
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรหลอมรวมใจกันทําเพ่ือถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เพ่ือความสง่างาม 
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด จึงจําเป็นต้องพิจารณาบุคคลขึ้นมารับผิดชอบในเรื่องน้ี และต้องเป็น 
ผู้เข้าใจงานอย่างแท้จริง ซึ่งรองอธิการบดีคนหน่ึงที่สามารถรับผิดชอบภารกิจเหล่าน้ีได้ เพ่ือทําหน้าที่ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีไม่เกิน ๑๘๐ วัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเน่ืองได้ จึงคิดว่า 
อีก ๑๖ วัน ต้องทํางานอย่างรวดเร็ว และต้องร่วมแรงร่วมใจกันกับทุกฝ่าย หากมีการแต่งต้ังรักษาราชการแทน
อธิการบดีไปแล้ว ถ้ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ มาช่วงใดก็เป็นตามระบบ แต่ถ้าหากยังไม่มีพระบรม- 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ สภามหาวิทยาลัยจําเป็นต้องต้องแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไป ด้วยเหตุ
ดังกล่าวน้ี จึงขอเสนอผู้ที่รับผิดชอบงานด้านน้ีมาโดยตลอดและเป็นผู้ที่เข้าใจงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
คือ อาจารย์ถนัด บุญชัย เสนอให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้มี 
ผลต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. ขอเสนอหลักการเรื่องความรู้รักสามัคคี เรื่องความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความประณีประนอม 
เป็นนักประสานงาน และมีความเห็นอกเห็นใจและรับฟังเสียงประชาคม ให้เกียรติครูบาอาจารย์จะเช่ือมโยง
บุคลิกของผู้ขึ้นมารักษาการซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ เมื่อเห็นว่าคุณสมบัติเหมาะแล้ว ตัวบุคคลอันน้ีก็จําเป็น คิดว่า 
มีเสียงหลายเสียงคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่อยู่ในตําแหน่งปัจจุบันได้หรือไม่ เสนอคนใหม่ รุ่นใหม่ หรือผู้บริหารชุดเดิม
ควรรอจังหวะโปรดเกล้าฯ คิดว่าความรู้ความสามารถ ที่จะทําให้งานต่าง ๆ ขับเคลื่อนต่อไปได้ ณ ช่วงน้ี คิดว่า
คนที่จะมานอกจากรู้จริง ๆ ไม่ใช่รู้เพ่ือปกปิด มีความรู้ความสามารถ สามารถนําพาองค์กรเดินหน้าต่อไปได้ 
ไม่ได้รังเกียจรองอธิการบดีใด ๆ แต่ควรหาผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทีมบริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งจะติดภาพ 
การบริหารของอธิการบดีคนปัจจุบัน จึงไม่เห็นด้วยที่จะเสนอ อาจารย์ถนัด บุญชัย หากเสนอประธานสภาคณาจารย์ฯ 
จะไม่ลงมติใด ๆ ก็แล้วแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณา แต่ขอเสนอคุณลักษณะ บุคลิกของผู้ที่จะมารักษาการ
อธิการบดีว่าควรเป็นผู้ประนีประนอม เข้ามาเพ่ือประสานงาน เห็นอกเห็นใจ เช่ือมโยงกับประชาคมได้ เช่ือมโยงกับ
งานแต่ละฝ่ายได้ ผมเช่ือในความสามารถของ อาจารย์ถนัด บุญชัย เพราะท่านได้เขียน ได้สร้าง ได้แก้ ได้ปรับ
จนชนิดที่ว่าบางครั้งอนาคตก็คงต้องปรับของท่าน ของคณะกรรมการที่มีการทําข้อบังคับอะไรต่าง ๆ ซึ่งเกิด 
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ข้อขัดแย้ง และความไม่เห็นด้วยอยู่มากมาย ขอเสนอว่าในเรื่องกระบวนการ ขอให้ยึดโยงเร่ืองใช้หลักธรรมรัฐ
ให้ดี หรือหลักธรรมาภิบาล เรารู้แต่เราไม่ค่อยจะได้ทํากัน ฉะน้ัน จะยึดโยงพวกน้ีว่าเราไม่สามารถทําข้อใด 
ข้อหน่ึงให้กระจ่างใสได้ ตรวจสอบได้หรือไม่ ขึ้นมาแล้วสามารถตรวจสอบสิ่งที่คลางแคลงใจหลาย ๆ เรื่อง 
ได้หรือไม่ คือ ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า และต้องตรวจสอบสิ่งที่ดําเนินการมาได้ 

๓. เมื่อพิจารณาในสถานการณ์ที่มีภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรออยู่ หากจะเสนอผู้ที่ไม่มีบริบท
ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยมาเลยก็จะลําบากในด้านการทํางานให้ต่อเน่ืองของช่วงเวลาที่เหลืออยู่ หากเรา 
หาจากระดับรองอธิการบดียังมีโอกาสที่จะนําพาองค์กรพาไปข้างหน้าต่อไปได้ เป็นคุณสมบัติที่คิดว่าเคยทํางาน
มาระยะเวลาหน่ึงที่จะสามารถพาองค์กรผ่านในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ต่อไปได้ และได้มีข้อจํากัดด้วยระยะเวลา
ไม่เกิน ๑๘๐ วัน อยู่แล้ว จึงเห็นว่าบทบาทผู้เป็นรองอธิการบดีมาก่อนเป็นบทบาทที่จะนําองค์กรไปได้มากกว่า 
แต่สภามหาวิทยาลัยแห่งน้ีควรมีข้อเสนอแนะต่อไปด้วยว่า สภามหาวิทยาลัยควรให้ข้อเสนอแนะกับผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีด้วยว่าขอให้รักษารองอธิการบดีชุดปัจจุบันทั้งชุดเพ่ือช่วยงานมหาวิทยาลัยต่อไปในช่วงน้ี
ถ้าหากรองอธิการบดีเต็มใจ เพราะทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน โดยเฉพาะรองอธิการบดีในชุดปัจจุบันจะได้ทํางาน
ต่อเน่ืองเพ่ือมหาวิทยาลัยต่อไปได้ และเห็นด้วยกับการเสนอช่ืออาจารย์ถนัด บุญชัย เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี 

๔. ควรจะเสนอตัวเลือกเพ่ิมเติม อย่าเพ่ิงหยุดแค่บุคคลเดียว จะเป็นการไม่เปิดกว้างหรือพิจารณา
อย่างรอบด้าน แท้จริงหลายมหาวิทยาลัยพบวิกฤติการไม่มีอธิการบดีเช่นเดียวกันหลายมหาวิทยาลัย  
แล้วตัวอย่างต่าง ๆ เหล่าน้ันก็มีบุคคลท่ีเข้ามาเป็นอธิการบดีและทีมงานท่ีหลากหลาย คือ มีทั้งคนใหม่และ 
คนเก่าผสมผสานกันไป ดังน้ัน มหาวิทยาลัยก็เปรียบเสมือนแหล่งรวมนักบริหารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
มีอยู่มากมายในหลายคณะ คณบดีต่าง ๆ เป็นผู้ได้รับการยอมรับมากมายเช่นกัน ดังน้ัน เมื่อเปรียบเทียบเรื่อง
การรวมพลังให้เป็นขุมพลังจริง ๆ เราควรจะเสนอรายชื่อเข้ามาก่อน และก็พิจารณากันอย่างชัดเจนว่าการที่จะ
ไปข้างหน้าน้ันเราจะได้ผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนเดิม กลุ่มเดิม หรือผู้นํารุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยไปได้ทั้งน้ัน  
ขอเพียงแต่มีฉันทามติและกล้าที่จะยอมรับคนรุ่นใหม่ การเสนอเพียง ๑ ช่ือ จึงยังไม่เพียงพออย่างแน่นอน 

๕. มีประเด็นหน่ึงที่จําเป็นต้องคํานึงถึงคือความต่อเน่ืองในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
การบริหารไม่ได้แปลว่าจะสามารถตัดตอนได้ ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ น้ัน ยังมีงานที่ต้องดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ และขณะเดียวกันงานใหม่ที่จะมาถึงก็เข้ามา ที่สําคัญ
งานปริญญาเป็นงานของภาคเหนือทั้งหมด ถ้าหากคิดว่าใครก็ได้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มองผิวเผิน แล้วจะมาดูแล
บรรยากาศการบริหาร แต่อย่าลืมว่าช่วงเพียง ๑๘๐ วัน เท่านั้น ยังไม่ได้มีเวลาพอที่จะทําในสิ่งเหล่าน้ัน  
เวลา ๑๘๐ วัน น้ี ที่สําคัญอย่างย่ิงคือต้องทํางานบริหารเดิมให้สืบเน่ือง และปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วและที่จะ
เกิดขึ้นต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ ฉะน้ัน ผู้ที่จะมารักษาการจําเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านบริหาร  
รู้บริบทกฎหมาย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาโดยตลอด เพ่ือให้การก้าวไปข้างหน้าของ
มหาวิทยาลัยอย่างราบร่ืน หาก ๑๘๐ วันผ่านพ้นไปแล้ว ถ้าหากยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ก็ต้อง
พิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่อีก ดังน้ัน จึงเห็นว่าการเป็นรองอธิการบดีมีความจําเป็น
อย่างย่ิง เพราะมีประสบการณ์ที่เพียงพอ ไม่ใช่นําใครมาก็ได้ 
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๖. ประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จากประสบการณ์ที่ร่วมเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมา ๓ ปี ตลอดระยะเวลาท่ีมีการรับพระราชทานปริญญาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ แห่ง 
ได้ติดตามผลการทํางานทุกปีต้ังแต่ปีแรกภาพที่เห็นมีปัญหาอุปสรรคมากมาย ในปีต่อ ๆ มา คณะผู้บริหาร 
ได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงขอช่ืนชมผู้บริหารชุดน้ี อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและปรับปรุงปัญหาต่าง ๆ ในปีที่ผ่าน ๆ มา เพ่ือพัฒนาในปีต่อไป 
และช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนจะมาทํางานตรงน้ีได้ ผู้บริหารท่ีอยู่เห็นปัญหา 
ทุกอย่างและเก็บรายละเอียดปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละปี เพ่ือมาแก้ไขปัญหาในปีต่อไป อาทิ ที่พักบัณฑิตและ
ผู้ปกครอง แก้ปัญหาได้อย่างดีและเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน มหาวิทยาลัยของเราเป็นเจ้าภาพที่ต้องดูแล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ แห่ง น่ีคืองานที่น่าเป็นห่วงที่สุด ไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีช่ือเสียง
เป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วทําได้ดีมาตลอดต้องมาหยุดชะงักทําให้งานติดขัดเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ที่สําคัญปีน้ีพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จฯ ย่ิงต้องทําให้ดีย่ิงขึ้นกว่าทุก ๆ ปี  

๗. หลักการที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอเป็นหลักการที่เป็นไปได้แต่ต้องเป็นการ
สรรหาอธิการบดีในวาระปกติ แต่วาระน้ีเป็นการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนจึงควรตระหนักให้ดี ซึ่งงานปริญญา 
เป็นงานท่ีไม่สามารถผิดพลาดได้เลย ส่วนงานอ่ืนที่จะตามมาที่ต้องรักษาการมีงานอยู่ไม่ควรหยุดชะงัก ๙๐ ปี 
ของราชภัฏเชียงใหม่ ทุกคนช่วยกันทํางาน ทุกคนช่วยกันดูแลองค์กร ปัญหาบางส่วนที่เพ่ิงเกิดขึ้นขอให้เก็บไว้
ก่อนได้หรือไม่ ควรคํานึงถึงปัญหาเฉพาะหน้า ให้มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีที่รู้งานเพ่ือให้งานเดินหน้า
ต่อไป อย่าให้หยุดชะงัก อย่าให้เสียช่ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๘. ควรพิจารณาเร่ืองหลักการ ตอนน้ีไม่ควรเสนอชื่อตัวบุคคลมา เพราะแนวคิดการยึดติดตัวบุคคล 
ทําให้มหาวิทยาลัยไม่ก้าวหน้า อาจารย์ถนัด บุญชัย มีความรู้ความสามารถ ถ้าหากรักมหาวิทยาลัยจริง ไปเป็น
ประธานคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ แต่ ณ ตอนน้ี กําลังพูดถึงหลักการ เรื่องการครบวาระของอธิการบดี 
คือถ้าหากยึดตัวบุคคล หากไม่ใช่อธิการบดีคนเดิมมาต่อหรือรองอธิการบดีคงไม่ใช่ ถ้าจะให้พูดเหมือนชาวบ้าน 
ก็คือเหมือนการปฏิวัติ ออกแล้วคนใหม่เข้ามา ผมยังห่วงเร่ืองหลักการหมดวาระ เราต้องการหลักการว่าผู้รักษา
การต้องเป็นกลาง อันน้ียังไม่พูดถึงตัวบุคคล ตัวบุคคลเหมาะสมหรือไม่ ภาพลักษณ์เป็นอย่างไร มีข้อพิจารณา 
ที่จะนําเสนออีกมาก และเป็นเรื่องร้ายแรง ถ้าหากเรายึดถือหลักการแล้วประกอบกับเสียงของประชาคม 
ที่ประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติมาแบบน้ี เป็นกลาง ภาพลักษณ์ดี ยอมรับได้ ส่วนการดําเนินการ
ต่าง ๆ ที่ว่ามากลับเป็นเรื่องยึดติดตัวบุคคลว่าต้องเป็นคนน้ี 

๙. ก่อนถึงขั้นตอนการเสนอช่ือบุคคล สภามหาวิทยาลัยอาจจะสรุปคุณลักษณะที่เหมาะสมก่อน  
ถึงผู้ที่จะมารักษาการอธิการบดี หากสรุปชัดเจนแนวทางการพิจารณาก็จะชัดเจนว่าจะพิจารณาบนฐาน
หลักการอะไร ควรสรุปตรงน้ีก่อนแล้วค่อยเสนอช่ือ 

๑๐. ข้อเสนอที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอมาทั้งหมดเป็นการสรุปคุณลักษณะที่เหมาะสม 
อยู่แล้วตามลําดับ จึงควรพิจารณาต่อไปได้แล้ว 

๑๑. มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรณีที่ได้เสนอช่ืออาจารย์ถนัด  บุญชัย เพราะเห็นความต่อเน่ืองของงาน 
และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติในการประชุมวันน้ี ผู้ที่ได้เสนอช่ือไปน้ันมีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
เหล่าน้ีได้ เจ้าตัวอาจมีข้อบกพร่องในบางส่วน อาจทํางานไม่ถูกใจเพ่ือนราชการที่ทํางานร่วมกัน ขณะนี้ 
ในสภามหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเราเป็นพ่ีน้องท้องเดียวกัน ทําไมไม่หลอมรวมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้
มหาวิทยาลัยให้จบภายใน ๑๘๐ วัน หรืออาจจะไม่ถึงก็เป็นได้ เจ้าตัวมีข้อบกพร่องส่วนไหนก็ควรบอกให้แก้ไข 
ไม่ชอบใจอย่างไรก็บอกให้แก้ไข ช่วยกันให้งานดําเนินต่อไปบรรลุเป้าหมาย แม้กระทั่งตัวผู้เสนอช่ือน้ีถ้าหาก
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบด้วยก็จะทําหน้าที่สอนและช้ีแนะแนวทางที่ถูกที่ควรเพ่ือให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้  
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ไม่ควรให้คลื่นกระจายออกไป โดยเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ด้วยกัน ถ้าหากบุคคลภายในไม่รัก 
และสามัคคีกันแล้วองค์กรจะเดินหน้าได้อย่างไร การถวายการรับเสด็จฯ รัชกาลที่ ๑๐ ควรร่วมด้วยช่วยกัน  
ได้เสนอช่ืออาจารย์ถนัด  บุญชัย ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวแต่มองเรื่องงาน ได้ทําหน้าที่เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาหลายสมัยแล้ว จึงมีความเห็นว่าสถาบันแห่งน้ีต้องไม่เสียหายในความรู้สึกของคน สถาบันแห่งน้ี
ต้องอยู่ในความสง่างาม อยู่ในหัวใจของคน ดังน้ัน วันน้ีต้องช่วยกันทํางาน ช่วยซึ่งกันและกัน ถ้าหากไม่ถูกใจ 
วันหน้าก็อย่าเลือก แต่ ณ วันน้ีช่วยกันทํางาน ให้รักษาการไปก่อน ๑๘๐ วัน ขอเสนอช่ือด้วยความจริงใจ 

 
 นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าเน่ืองจากขณะน้ีมีเสนอช่ืออาจารย์ถนัด 

บุญชัย และยังไม่มีผู้เสนอช่ือรายอ่ืน ถ้าหากไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน สภามหาวิทยาลัยก็ควรลงมติว่า 
จะเห็นชอบหรือไม่ และจะลงคะแนนลับหรือไม่เพ่ือให้ทุกคนสบายใจ 

 อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แจ้งที่ประชุมว่า 
มีความประสงค์จะไม่ลงคะแนน 

 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ยังคงยืนยัน และเสนอ
ให้กรอบไว้ว่าสภามหาวิทยาลัยต้องนึกถึงมหาวิทยาลัย คนในมหาวิทยาลัย ไม่อยากคิดว่าสภามหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิบางคนเห็นแก่พวกพ้อง ไม่อยากคิดอย่างน้ัน แต่เกรงว่าภาพที่
ออกมาจะตอบสังคมว่าอย่างไร ถ้าหากจะเอาแต่เสียงส่วนใหญ่ จะตอบได้อย่างไร ความเหมาะสมของคนที่จะเสนอ 
ถ้าจะให้พูดได้หรือไม่ ทําให้เหมาะสม ตัวบุคคลยังไม่พูด ถ้าจะลงคะแนนเสียงเกรงว่าภาพจะออกมาไม่ดี 
รวมท้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการก็ได้เสนอกรอบมาแล้วด้วย ดังน้ัน การแต่งต้ังรักษาการอธิการบดีครั้งน้ี
ต้องพึงรับฟังเสียงสะท้อนของผู้แทนคณาจารย์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และหลักธรรมาภิบาล ในเรื่อง
ของความเป็นกลาง การยอมรับ ภาพลักษณ์ หากไม่ใช่รองอธิการบดีถนัด หรือว่าต้ังผู้บริหารทีมเก่ามารักษาการ
สภามหาวิทยาลัยควรจะต้องทราบว่าถ้าหากผู้น้ันอยู่ในกระบวนการถูกสอบสวน ถูกร้องเรียน ถูกเป็นผู้ต้องหา 
ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) แจ้งความร้องเรียน รับกล่าวโทษ แล้วสภามหาวิทยาลัยไปแต่งต้ังแบบน้ี ก็เกรงว่า 
จะเสียหาย ที่สําคัญเป็นเร่ืองของหลักการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้กล่าวโทษ ถ้าหากสภามหาวิทยาลัย
ต้ังไปคนจะว่าอย่างไร ไม่ได้เจาะจง แต่ต้องพึงระวัง ที่สําคัญหลักความยุติธรรมเราจะให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลย
มาน่ังทับในช่วงที่หมดวาระ การดําเนินการสอบสวนถึงไม่ชอบ ประเด็นหน่ึงของเร่ืองการชะลอการโปรดเกล้าฯ  
ไม่ทราบว่าน่าจะมีประเด็นน้ีด้วยหรือไม่ และได้ไปประชุมที่รัฐสภา ก็มีข้อมูลที่ประสงค์แจ้งเป็นการส่วนตัว
เพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมา เกรงว่านายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณงามความดี ได้พิจารณาส่วนน้ี
หรือไม่ จะเหมาะสมหรือไม่ การให้คนที่อยู่ในข่ายตรงน้ันเข้ามา ถ้าหากยังยืน ยังยึดตัวบุคคลจะขัดแย้งกับ
หลักการจะเป็นอันตรายและเสียหายทั้งสภามหาวิทยาลัย แต่ถ้าหากอาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 
มีความสามารถในงานพระราชทานปริญญาบัตร และรักมหาวิทยาลัยจริง ก็เสนอให้เป็นประธานคณะทํางาน  
และให้ข้อมูลได้ ตรงนี้เป็นเรื่องหลักการจะยึดตัวบุคคลไม่ได้ หมดไม่หมดก็ต้องลุกจากหน้าที่  
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นําเสนอเพ่ิมเติม
ว่าหลักธรรมาภิบาล เป็นเรื่องของการที่ได้ให้นโยบายและใช้หาเสียง โดยจะนําพาหรือนําในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
มาใช้และประสานพลังประชาคม ฉะน้ัน เรื่องหน่ึงที่ควรจะพูดให้ตกผลึกเสียก่อนในหลักการ คือ หลักตัวน้ีต้อง
นํามาคิดด้วย โดยเฉพาะหลักนิติธรรม จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังทําผิดหลักกฎหมายหรือไม่  
ใครก็ตามอยู่ระหว่างไต่สวนหรือไม่ ที่บริหารมาผิดพลาดหรือไม่ ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องลับ ก็เช่นเรื่อง Samsung เพราะเป็น
เรื่องเปิดเผยไปทุกคณะ น่ีก็ผิดพลาดที่ไม่ควรจะทํา และเป็นการกระทําที่ผิด แม้แต่เรื่องอ่ืน ๆ ที่กําลังถูกช้ีมูลและถูก
จับจ้องไม่รู้ว่าเป็นราชภัฏโมเดลที่ไหนอันน้ีก็ไม่ทราบ เพราะตรงน้ีมันทําผิดหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมโยง 
ไปหมดเป็นเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่สําคัญต้องมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ งานขับเคลื่อนไป
ข้างหน้า ให้หลักการสองอย่าง และขออนุญาตบันทึกไว้ด้วย หลักการที่นําเสนอ คือ ผู้ที่รักษาการอธิการบดีต้อง
มีบุคลิกและคุณลักษณะที่กล่าวไปทั้งหมด สามารถขับเคล่ือนไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ ๑๖ วันที่จะถึง แต่ไปข้างหน้า
ทั้งหมด ต้องให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กร การยอมรับของประชาคมทั้งภายในและภายนอก 
สามารถไปข้างหน้าได้ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบเรื่องที่คลางแคลงใจได้หรือไม่ หากเป็นไปได้ใครก็แล้วแต่
มาตรงนี้ล้วนมีความรู้ความสามารถ ต้องผสานในเร่ืองของหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง   

 นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ใด 
จะพิจารณาเสนอช่ือผู้ใดอีกหรือไม่ สภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาต่อไป  

  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือมีความชัดเจนเป็นไปตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ แล้ว  

๒. เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาเป็นไปตาม
ข้อกฎหมายทุกประการ ถ้าหากมีบุคคลอ่ืนที่ต้องการจะเสนอช่ือขึ้นมาก็สามารถกระทําได้ สภามหาวิทยาลัยจะได้
พิจารณาตามข้อกฎหมายที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถเลือกผู้ที่เหมาะสมท่ีสุดได้  

๓. หลักการการพิจารณามีอีก ๓ ประเด็น คือ ๑) ความต่อเน่ืองของงาน ซึ่งมีการพูดไปหลายครั้ง 
และหลายท่านแล้วว่างานที่เราทําอยู่ปัจจุบันต้องได้รับการสานต่อและเป็นการสานต่อในลักษณะที่เกิดประโยชน์ 
ต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด ๒) ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ หากนํานาย ก นาย ข ที่ไม่รู้เรื่องเข้ามา  
ก็ต้องทดลองงาน ตําแหน่งน้ีเป็นตําแหน่งที่เข้ามาทดลองงานไม่ได้ เป็นตําแหน่งที่ต้องเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประโยชน์สูงสุด ๓) คุณสมบัติ ก็ต้องเดินตามกฎหมายและข้อบังคับว่ามีความเหมาะสม ครบถ้วนหรือไม่ 
ในเชิงบริหารจะเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ ได้มีการวิจัยไว้ว่าประเภทผู้บริหารมี ๓ ประเภท 
คือ ๑) ได้คนไม่ได้งาน ๒) ได้งานไม่ได้คน ๓) ได้ทั้งคนได้ทั้งงาน คิดว่าไม่ว่าคดีร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งความ  
โดยหลักกฎหมายถือว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิหากยังไม่มีการพิพากษาลงโทษ 

๔. ที่นําเสนอเรื่องหลักการน่าจะเป็นความรู้สึกส่วนตัว หากเลือกผู้รักษาการควรดําเนินการตามข้อบังคับ
และตามพระราชบัญญัติ ฉะน้ัน สิ่งที่หลายท่านได้นําเสนอมาบางทีเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้เก่ียวข้อง 
กับข้อบังคับและพระราชบัญญัติ ถ้าหากต้อการเสนอใครข้ึนมารักษาการขอให้ยึดตามข้อกฎหมาย 

 
 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ 

อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ออกจาก
ห้องประชุม  



๑๔ 
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 นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอที่ประชุม
พักการประชุม ๕ นาที เพ่ือทําภารกิจส่วนตัว และที่ประชุมเห็นชอบให้พักการประชุม ๕ นาที 
 
 เมื่อครบระยะเวลาที่พักการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้เริ่มดําเนินการประชุม
ต่อ และแจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้กําลังพิจารณาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง และ มาตรา ๒๙ รวมถึงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมกันน้ันต้องคํานึงถึงหลักการต่าง ๆ ที่เราได้ร่วมกันคิด อภิปราย ในที่สุดก็จําเป็นต้อง 
เสนอรายช่ือ ซึ่งขณะน้ีมีการเสนอรายช่ือเพียงคนเดียว คือ อาจารย์ถนัด บุญชัย หากผู้ใดมีข้อคิดเห็นว่าเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ วรรคสอง และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ตลอดจนหลักการต่าง ๆ ที่ได้อภิปรายกันมาแล้ว เห็นว่ามีผู้อ่ืนที่มีความเหมาะสมอีกหรือไม่ 
ขอเชิญเสนอรายช่ือได้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นําเสนอเพ่ิมเติมว่า
ถึงแม้จะมีหรือไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพ่ิมเติม ถ้าหากว่าเป็นอาจารย์ถนัด บุญชัย หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตาม ขอให้
ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่จะโยงไปถึงคุณสมบัติทั้งหมด แต่ตอนน้ียังไม่เป็นมติว่าคุณสมบัติผู้ที่จะขึ้นมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นไปตามน้ีหรือไม่ หากเหมารวมก็หมายถึงว่าสิ่งที่พูดจะถูกบันทึกจะเป็น
คุณสมบัติทั้งหมด ต้องให้ตกผลึกตรงน้ีก่อน แล้วค่อยเสนอช่ือ  
 นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คุณสมบัติต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ต้องยึดถือเป็นหลัก ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ ส่วนอ่ืน ๆ เป็นข้อคํานึงได้ประกอบแต่ไม่ใช่หลักในการพิจารณา 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอเพ่ิมเติมว่า 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖ สภามหาวิทยาลัยแห่งน้ี ชอบที่จะกําหนดกรอบหรือตามที่ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
เสนอแนะ เช่น ความเหมาะสม ภาพลักษณ์ ไม่ต้องคดี อยู่ระหว่างสอบสวน หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ เมื่อมี 
ผู้เสนอช่ืออาจารย์ถนัด บุญชัย ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติ มีข้อมูลที่จะเสนอ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ใด 
จะรับรองก็ขอให้บันทึกไว้ ใครไม่เห็นด้วยก็จะได้บันทึกไว้ด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอว่า 
ถ้าจะดําเนินการตามที่อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์ เสนอก็เป็นไปได้ โดยพิจารณาไปแต่เป็นหลักการกว้าง ๆ  
เป็นนามธรรมเสียส่วนใหญ่ที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖  
 
 สรุปที่ประชุมมีการเสนอชื่ออาจารย์ถนัด บุญชัย แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืน จากนั้น 
ที่ประชุมจึงได้พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ถนัด บุญชัย ว่าเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ หรือไม่ 
  



๑๕ 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นําเสนอว่าไม่ได้คัดค้าน
ตัวบุคคล แต่คัดค้านในหลักการว่าการดําเนินการตรวจสอบยังไม่ถูกต้องและถึงแก่น ส่วนตัวบุคคล 
ขอสงวนสิทธ์ิ ประเด็นแรกยังไม่เห็นด้วยที่จะไปถึงในการเสนอตัวบุคคลขึ้นมา เพราะว่ายังขาดการกําหนด
คุณสมบัติเพ่ิมเติม ประเด็นที่สองเมื่อเสนอตัวบุคคลข้ึนมาแล้วก็ขอให้พิจารณาองค์ประกอบอ่ืนด้วย
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ว่าไว้ คือเรื่องความเหมาะสม องค์กรมีการช้ีหรือไม่ มีการบริหารจัดการที่ผิดพลาด 
ในเร่ืองของอะไรหรือไม่ คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นในส่วนของประธานสภาคณาจารย์ฯ ขอไม่เห็นด้วยว่ายังไม่มี
หลักการที่ชัดเจน และตัวบุคคลขอสงวนสิทธ์ิ 
 อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอว่าขอให้ 
พิจารณารอบคอบว่าการตรวจสอบคุณสมบัติควรเกิดขึ้น หากได้บุคคลที่ใช่แล้วจากน้ันค่อยไปลงคะแนนแต่งต้ัง
ให้ถูกต้องหลังวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คือ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อีกคร้ังหน่ึง  
 
 นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมให้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ถนัด บุญชัย ว่าเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ หรือไม่  
 อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํานําเสนอว่าค่อนข้างไม่เห็น
ด้วยถ้าหากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจะมารักษาการในช่วงน้ี ประกอบกับมีข้อมูลการประชุมจาก 
สภาคณาจารย์และข้าราชการว่าอยากได้ผู้ที่มีภาพลักษณ์ดี โปร่งใส มีความเป็นกลาง ไม่ถูกต้องคดี ตกเป็น
ผู้ต้องหา เป็นผู้ถูกสอบสวนจากองค์กรอิสระต่าง ๆ ซึ่งตรงน้ี ความสามารถท่านดีแต่เมื่อถูกกล่าวหา 
ต้ัง ๓ หน่วยงาน ประเด็นน้ีสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ผมก็มีหลักฐาน ผู้ใหญ่โทรสารมา
ให้เป็นเลขคดี ซึ่งจะขอนําเสนอและสภามหาวิทยาลัยต้องการเบ้ืองลึกหรือมีหนังสือรับรองหรือรายงานการ
ประชุมจากสภามหาวิทยาลัย หากเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องลับจะไปนํามาให้ ผมอยู่ตรงนั้นเกรงว่าจะขัดกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ กรณีเป็นที่ยอมรับหรือแม้แต่การต้องถูกกล่าวหา ผู้ทรงคุณวุฒิถือว่าบริสุทธ์ิ แต่ด้วย
คุณธรรมสูงกว่าน้ัน ไม่ควรนําสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ีไปเสี่ยง สื่อสามารถตรวจสอบได้ เกิดเสียงครหาขึ้นมา 
เช่น ประเด็นแรกที่ชัดเจน ถ้าหากผู้บริหารหรือกรรมการบริหารอยู่ด้วยกันสามารถช้ีแจงได้ เรื่องโทรศัพท์ 
Samsung ผมเคยบันทึกถามประมาณสามเดือนมาแล้ว แต่ปราศจากข้อช้ีแจง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) มีหนังสือช้ีว่าทําผิดจนต้องยกเลิกสัญญา เป็นต้น ผู้ว่า สตง. ก็ระบุว่าผิด ส่วนดําเนินคดีอาญาหรือเรียก
ค่าเสียหายคืนก็เป็นอีกประเด็นหน่ึง ตอนน้ีผิดแล้ว ประเด็นที่สองมีการไปรบกวนผู้ที่รับโทรศัพท์ให้ชดใช้ 
เงินคืนเอง เป็นต้น ทั้งหมดเป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท อย่างน้ีเหมาะสมหรือไม่ ผู้ที่ได้รับโทรศัพท์ต้องใช้เงินคืนเอง 
ประเด็นที่สาม เรื่องการสอบสวนของฝ่ายตํารวจกองปราบปรามบังคับการทุจริตแจ้งความดําเนินคดีส่งสํานวน
ไปให้องค์กรอิสระตรวจสอบ ก็มีการสรุปขอนําเสนอโดยสังเขปตรงน้ีคิดว่าไม่น่าจะนําไปสู่การฟ้องร้องขอเป็นความลับ
ที่ใครจะนําไปกล่าวอ้างไม่ได้ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย คือว่า กรณีท่องเที่ยวต่างประเทศ ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
อันน้ีก็มีปัญหา แล้วจะนําไปสู่ราชภัฏโมเดล ก็ทราบว่าหลังวันที่ ๑๕ ประธาน กกอ. มีแนวว่าจะเพ่ิมเติม  
จึงเกรงว่าถ้าหากเรายึดว่าสภามหาวิทยาลัยจะใช้เสียงข้างมากโดยไม่คํานึง น่าจะสุ่มเสี่ยง 
  



๑๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอว่าการประชุม
วันน้ีเพ่ือแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ก็ยึดถือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ ๖ ผู้ที่เหมาะสมตามน้ีก็เสนอช่ือไปแล้ว เพราะยังไม่เห็นในข้อกฎหมายว่าถูกลงโทษ ถูกร้องเรียน ถูกจับกุม 
หรือมีคดีความอย่างไรเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยแห่งน้ีเลย ถ้าหากไม่มีอะไรเท่ากับไปปรักปรํา กรณีน้ีถ้าหากสมมติ
ว่าพิจารณาไปแล้ว ในวันต่อไปมีเรื่องต่าง ๆ เจ้าตัวผิด สภามหาวิทยาลัยก็สามารถถอดถอนได้ ณ วันน้ี 
สภามหาวิทยาลัยต้องการทําให้มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เพ่ือไม่เกิดช่องว่างในห้วงเวลาดังกล่าว 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
นําเสนอว่าหากเห็นว่ามีผู้ อ่ืนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะมาทําหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี และที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยก็เชิญชวนให้เสนอรายช่ือหลายครั้ง เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือก 
เพราะเวลามีจํากัด ควรคํานึงถึงผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นอีก ดังน้ันควรเสนอรายช่ืออ่ืนขึ้นมาเพ่ือให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํานําเสนอว่าขอให้เป็น 
ฉันทามติ จะไม่มีการเสนอ จะพิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินได้ ตอนนี้ผู้บริหารเสนอรองอธิการบดี 
แล้วกําลังพิจารณาถึงความเหมาะสม ก็นําเสนอ พอนําเสนอเสร็จก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐาน เราก็พิจารณาตรงนี้ 
หากมีหลักฐานชัดเจนว่าบุคคลน้ีไม่เหมาะสมก็เสนอคนใหม่ เราอยากให้เป็นฉันทามติร่วมกัน จะเห็นว่าพวกผม
ไม่เสนอแข่ง แต่ตอนน้ีท่านเสนอมาแต่การเสนอแข่งนําไปสู่การใช้เสียงสภามหาวิทยาลัยข้างมากแต่งต้ัง 
โดยปราศจากการตรวจสอบ ตอนน้ีสรุปแล้วว่าไม่มีหลักฐาน ผมก็ถามว่าหากมีหลักฐานก็ถือว่าไม่เหมาะสม 
ใช่หรือไม่ ผมจะได้แสดง  
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอว่าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ จริง ๆ ไม่จําเป็นต้องมีสักข้อก็ได้ เพราะใช้คําว่าควร ไม่ใช้คําว่าต้อง ซึ่งเป็นคําแนะนําเฉย ๆ 
หากนําหลักการตามท่ีเสนอเหมือนใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาพูด ไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการพิจารณา ประเด็นคือ 
หากเราจะเดินหน้าต่อเราควรรับรองคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ 
 
 จากนั้นที่ประชุมมีการลงมติเปิดเผยโดยยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพ่ือพิจารณารับรองคุณสมบัติของอาจารย์ถนัด 
บุญชัย ว่าเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ
ของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ หรือไม่ โดยต้องได้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมีกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๗ คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว จึงเหลือจํานวนผู้มีสิทธ์ิลงคะแนน 
จํานวน ๑๕ คน โดยผลการลงมติเป็น ดังน้ี 

(๑) รับรอง 10 คะแนน 
(๒) ไม่รับรอง 4 คะแนน 
ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้ดําเนินการอย่างเป็นกลางโดยไม่ใช้สิทธ์ิ 

 
  



๑๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองคุณสมบัติของอาจารย์ถนัด บุญชัย ว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และ
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ทุกประการ 
  
 จากน้ัน ที่ประชุมได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง 
โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการลงคะแนนโดยลับ กรณีเห็นชอบแต่งต้ังให้อาจารย์ถนัด บุญชัย เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน โดยต้องได้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๗ คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว จึงเหลือจํานวนผู้มีสิทธ์ิ
ลงคะแนน จํานวน ๑๕ คน โดยผลการลงมติเป็น ดังน้ี 

(๑) เห็นชอบ   ๑๐  คะแนน 
(๒) ไม่เห็นชอบ     ๑  คะแนน 
(๓) ไม่ลงมติ     ๓  คะแนน 

  ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้ดําเนินการอย่างเป็นกลางโดยไม่ใช้สิทธ์ิ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้แต่งต้ังอาจารย์ถนัด บุญชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 
หน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 
 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
  - ไม่ม ี- 
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  - ไม่ม ี- 
 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่ม ี- 
 
  



๑๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑   การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๒.๑  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร นําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  
๑๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เฉพาะในระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ ที่ได้มีมติสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว 
เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมบางส่วน
บางเร่ืองดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นรายงานการประชุมอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ควรรับรอง

รายงานการประชุมด้วยวาจา เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของการจดบันทึกรายงานการประชุมที่อาจเกิดขึ้น  
 
มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในหลักการดังน้ี 
๑) รับรองคุณสมบัติของอาจารย์ถนัด บุญชัย ว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ทุกประการ  

๒) เห็นชอบให้แต่งต้ังอาจารย์ถนัด บุญชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 
หน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 ส่วนรายละเอียดอ่ืนของรายงานการประชุมให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
  



๑๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ  บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง   
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (อาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


